

เอกสารประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ข้อ ๑ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

๑.๑ การบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ได้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา การทำสัญญาของนักเรียนนายร้อยตำรวจในส่วนที่รับมาจากนักเรียนเตรียมทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ
ของหลวงที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ
18 มีนาคม 2020

สัญญา นรต.2563
10 มีนาคม 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์การทำสัญญา นรต. (เพิ่มเติม) 13 มีนาคม 2020	หนังสือสัญญา นรต.2563 (ตัวอย่าง) 10 มีนาคม 2020
ระเบียบของ ดร.ที นรต. ผู้ปกครอง และผู้ค้าต้องรู้ 10 มีนาคม 2020	ปกตัวอย่างการเขียนสัญญาของ นรต.2563 10 มีนาคม 2020

< 1 2 3 4 5 >

Facebook Twitter Line

รวมถึงประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด-๑๙
เพื่อให้ นักเรียนนายร้อยตำรวจเตรียมความพร้อมในการศึกษา

RPCA Royal Police Cadet Academy
The First Police Education Institution of the Nation

หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความสารานุกรม ภารกิจบริการ ความเป็นมา สนับสนุนกิจกรรมออนไลน์ 5/16

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19
๑5 มีนาคม

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-๑๙
ในการสละเครื่องข้าราชการตำรวจและบุคลากรภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease
๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัส COVID - ๑๙ และเพื่อให้การสละเครื่องข้าราชการตำรวจและบุคลากรภายนอกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้เข้าสอบที่มีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ๑๑ ประเทศ ได้แก่ จีน
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมนี แঙ্গเจ้าน้ำที่พยายาม
ประชาสัมพันธ์ขอสอบเพื่อแยกผู้เข้าสอบไว้ในห้องสอบที่จัดเตรียมไว้
2. ให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ให้งานแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสนามสอบเพื่อตรวจ

ขณะกำลังศึกษาอยู่ ได้แก่ เผยแพร่ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

<p>ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>10 เมษายน 2020</p>	<p>ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>10 เมษายน 2020</p>	<p>รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (เกอส.รุ่นที่ 45)</p> <p>24 มีนาคม 2020</p>
<p>รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563</p> <p>24 มีนาคม 2020</p>	<p>ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง เลื่อนประกาศ ผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) และการสอบรอบสอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ใน ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>23 มีนาคม 2020</p>	<p>ประกาศหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ ๘ (เพิ่มเติม)</p> <p>20 มีนาคม 2020</p>

< 1 2 3 4 5 >

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการลงทะเบียน หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563

12 เดือนที่ผ่านมา

Page 1 / 2 Zoom 100%



ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการลงทะเบียน
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. นักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียน พร้อมกับส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๒. การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เว้นแต่

๒.๑ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และมีจำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต

๒.๒ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา มีหน่วยกิตเกิน ๒๒ หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะนิติศาสตร์

๒.๓ เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูร่างกายโดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะนิติศาสตร์

มีบทความสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาและไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สนใจในการไปเรียนต่างประเทศ ได้อ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนได้

RPCA Home of Thai Police Officers

Royal Police Cadet Academy
The First Police Education Institution of the Nation

หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หน่วยงานในสังกัด ระบบงานภายใน การให้บริการ งานวิจัย ระบบรับสมัครออนไลน์ ติดต่อ

บตสัณภษณัณ นักรเรียนทุน ร.ต.ท.นิตินัย เทพเทียน
บตสัณภษณัณ 'ร.ต.ท.นิตินัย ...
อ่านเพิ่มเติม

บตสัณภษณัณ นักรเรียนทุน พ.ต.ต.หญิง กชกร เฟงระนัย
บตสัณภษณัณ 'พ.ต.ต.หญิง ...
อ่านเพิ่มเติม

บตสัณภษณัณ นักรเรียนทุน ร.ต.ท.หญิง พัชรภรณ์ ภูมิพันธัณ
บตสัณภษณัณ 'ร.ต.ท.หญิง ...
อ่านเพิ่มเติม

บตสัณภษณัณ นักรเรียนทุน ร.ต.อ.ภิญโญ มิเปียม
บตสัณภษณัณ 'ร.ต.อ.ภิญโญ ...
อ่านเพิ่มเติม

Facebook Twitter Line

บตสัณภษณัณ 'พ.ต.ต.หญิง กชกร เฟงระนัย' นักรเรียนนายร้อยตำรวจ รันที่ 67
ที่รได้รับทุนการศึกรรจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ



แนะนำตัวหน่อยค่ะ

ชื่อ-สกุล : พันตำรวจตรีหญิง กชกร เพ็ชรน้อย นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 67

ชื่อเล่น : เค้ก

ตำแหน่งปัจจุบัน : อจ. (สบ ๒) กค.นว.รร.นรต.

จบการศึกษาจาก : University of Southampton, UK

ได้รับทุนการศึกษาจาก : รร.นรต.

ถามถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ในการรับทุนการศึกษารั่วๆ อย่างเช่น ทุนการศึกษามีการกำหนดคุณสมบัติใหม่ ต้องมีคะแนนภาษาเท่าไร กำหนดเกรดคอนเริน นรต.ใหม่ อายุไม่เกินเท่าไรเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรได้บ้าง

เค้ก : สำหรับทุน รร.นรต. ตอนนั้นเกณฑ์ภาษาคือ IELTS 6.0 เเรื่องเกรดน่าจะ 3.00 อายุไม่เกิน 30 ปี มีสาขาให้เลือก 2 วิชา คือ อาชีววิทยา เอกอาชีวกรรมคอมพิวเตอร์ กับรัฐประศาสนศาสตร์ แต่หลักเกณฑ์มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกปีให้อ่านรายละเอียดจากระเบียบในปัจุบัน ะ



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows